

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 1-7 มกราคม 2563

### พณ.เตรียมยกเกษตร ปรับแผนดันส่งออกข้าว 8 ล้านตัน พ้อค้าบ่นเจอแต่ปัญหา

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมประจำเดือน มกราคมนี้ สมาคมฯจะหารือถึงสถานการณ์การส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาว เนื่องจากขณะนี้พบว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยถดถอยลงมาก ซึ่งมาจากปัจจัยสำคัญ คือ 1. เงินบาทไทยแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งกว่า 10% ทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยสูงกว่าประเทศส่งออกข้าวโลก 40-50% เช่น ข้าวหอมมะลิ คู่แข่งส่งออกในราคาตันละ 600 เหรียญสหรัฐ แต่ราคาข้าวหอมมะลิไทยต้องขายตันละ 1,100 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเรื่องนี้ยากให้รัฐบาลออกมาดูแลเน้นในเรื่องไม่ผันผวนเร็วและค่าเงินไม่ควรแข็งค่าเกินคู่แข่งถึง 10% อยู่ปัจจุบัน โดยไม่ต้องกำหนดว่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐต้องเป็นเท่าไรแต่อยากเห็นค่าเงินใกล้เคียงคู่แข่ง 2. ความหลากหลายของชนิดข้าวไทยน้อยกว่าคู่แข่งเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ความต้องการข้าวพื้นนุ่มกำลังเป็นที่นิยมของตลาดนำเข้าโดยเฉพาะตลาดหลักอย่างจีน อาเซียน สหรัฐ หรือยุโรป ทำให้การสั่งซื้อข้าวไทยลดน้อยลงมาก ขณะนี้คุณสมบัติข้าวไทยเปรียบไปมาก เช่น ความหอมของข้าวหอมมะลิลดลง ความสวยงามของเมล็ดข้าวลดลง ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ไทยควรมีเจ้าภาพในการพัฒนาพันธุ์ข้าวตรงกับความต้องการของตลาดบริโภคข้าวของโลก รวมถึงการวางแผนการทำตลาดในระยะยาว จึงเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนครบวงจร ให้สอดคล้องตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ข้าว การเพาะปลูก การผลิต และการตลาด 3. ปัญหาสารตกค้าง กำลังเป็นที่ตื่นตัวของประเทศนำเข้า เป็นเรื่องที่ไทยต้องควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตถึงการแปรรูป

“บาทแข็งและข้าวไทยไม่ตอบโจทย์ประเทศนำเข้าโลก ที่กำลังเปลี่ยนไปมาก กำลังทำให้ไทยสูญเสียความผู้นำเข้าอันดับต้นๆของการส่งออกข้าวโลก ปกติในช่วง 1-2 เดือนสุดท้ายของปี ข้าวไทยควรส่งออกได้เดือนละ 9 แสนตันถึง 1 ล้านตัน แต่ปีนี้เหลือ 5-6 แสนตันเท่านั้น หลายประเทศเคยนำเข้าจากไทยเกือบล้านตัน เช่น ฟิลิปปินส์ พบว่าปีนี้นำเข้าจากไทยแค่ 1-2 แสนตัน แต่ซื้อจากเวียดนามถึง 1.3 ล้านตัน จึงทำให้ปี 2562 คาดว่าตัวเลขการส่งออกของไทยต่ำกว่า 8 ล้านตันจากเป้าหมาย เหลือ 7.8 ล้านตัน ส่วนปี 2563 คงต้องหารือในสมาคมก่อน ยอมรับว่าปีนี้ดูไม่ออกจริงๆแต่ตัวเลขเฉลี่ยที่ไทยควรส่งออกคือ 8.5-9 ล้านตัน ส่งออกไทยมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะนำไปหารือกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

นายเกียรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า เร็วๆนี้จะนำหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงข้อเสนอภาคเอกชนต้องการให้ไทยเพิ่มการพัฒนาและผลิตชนิดข้าวที่ตลาดโลกต้องการ โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่ม แม้ไทยเริ่มบ้างแล้วแต่น้อยมาก อาจทำให้ไทยเสียตลาดส่งออกข้าวได้ และเตรียมหารือเอกชนที่จะผลักดันการส่งออกข้าวในปี 2563 ให้เกิน 8 ล้านตัน

ที่มา มติชนออนไลน์

## 'เกาหลี' ลดโควตาข้าวไทย ตามข้อตกลงดับเบิลยูทีโอ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค.63 เกาหลี ได้กำหนดปริมาณโควตารายประเทศสำหรับการนำเข้าข้าว ภายใต้องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) รวมทั้งสิ้น 408,700 ตัน ซึ่งนำไปจัดสรรใน 2 ลักษณะ คือ โควตารายประเทศ และโควตาทั่วไปสำหรับสมาชิกดับเบิลยูทีโอ โดย โควตารายประเทศ ได้จัดสรรให้กับ 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 15,595 ตัน, จีน 157,195 ตัน, ไทย 28,494 ตัน, สหรัฐ 132,304 ตัน และเวียดนาม 55,112 ตัน อัตราภาษีในโควตา 5% ส่วนโควตาทั่วไป จัดสรร 20,000 ตัน

"โควตาของไทยในครั้งนี้ได้ที่ 28,494 ตัน ลดลงจากครั้งก่อนเล็กน้อย โดยปริมาณที่ไทยได้รับการจัดสรร มาจากสถิติส่งออกย้อนหลัง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เกาหลีได้นำเข้าข้าวไทยน้อยลง เพราะราคาแพงกว่าคู่แข่งมาก อย่างไรก็ตามการที่ไทยยังได้รับการจัดโควตา แม้จะลดลง แต่ถือว่าดี"

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่ไทยได้รับการ จัดสรรโควตาลดลง ไม่ถือว่า "เกาหลี" การลดโควตาข้าวไทย ตามข้อตกลงดับเบิลยูทีโอ มีอะไรผิดปกติ เพราะในแต่ละปี เกาหลีได้นำเข้าข้าวจากไทยน้อยอยู่แล้ว อย่างปี 2562 เกาหลีได้นำเข้าจากไทยประมาณ 10,000 ตัน จาก โควตาที่ได้รับที่ 29,963 ตัน เพราะราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง ทั้งจีน เวียดนาม ส่งผลให้เกาหลีได้นำเข้าจาก 2 ประเทศนี้ รวมถึงนำเข้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้น จนทำให้ได้โควตาเพิ่มขึ้นมาก

"ราคาข้าวไทยไม่เอื้ออำนวยเลย อย่างข้าวขาวอยู่ที่ตันละ 420 ดอลลาร์ แต่เวียดนาม 360 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกจะพยายามคงปริมาณการส่งออกไว้ให้ได้ใกล้เคียงกันในแต่ละปี เพื่อให้ยังคงได้รับการจัดสรร โควตาต่อไป แม้เกาหลีได้จะไม่ใช้ตลาดใหญ่สำหรับข้าวไทย แต่การมีโควตาดีกว่าไม่ได้เลย"

เกาหลีได้นิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้นเหมือนญี่ปุ่น แต่ไทยมีข้าวเมล็ดยาว จึงหันไปนำเข้าจากเวียดนาม สหรัฐ และจีน แม้ที่ผ่านมาผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมการประชุมขายให้กับเกาหลี แต่ราคาเสียเปรียบคู่แข่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โควตาที่ไทยได้รับการจัดสรรครั้งนี้น้อยกว่าครั้งก่อน แต่ประเทศคู่แข่งอื่นกลับได้ เพิ่มขึ้น โดยเวียดนามได้ถึง 55,112 ตัน จากเดิม 45,400 ตัน, สหรัฐได้ 132,304 ตัน จากเดิม 100,901 ตัน แต่ไทย ได้ 28,494 ตัน จากเดิม 29,963 ตัน ขณะที่ออสเตรเลีย เป็นประเทศใหม่ที่เพิ่งได้รับการจัดสรรโควตาในครั้งนี้ ส่วน จีนได้ 157,195 ตัน จากเดิม 166,070 ตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## โรงสีอีสาน ชี้ภัยแล้งรุนแรง คนไทยอาจเปิบข้าวเหนียวแพงสุดอีกครั้ง

นายวิชัย ศรีนวกุล กลุ่มโรงสีภาคอีสาน เปิดเผยว่า กลุ่มโรงสีและวงการค้าข้าวกำลังติดตามสถานการณ์ภัย แล้งในปี 2563 จะกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง2563 และนาปี 2563 มากน้อยแค่ไหน รวมถึงประเมิน สถานการณ์ค้าข้าวด้วย โดยพบว่าผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวนาปี 2562/63 ที่ขณะนี้ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวแล้ว และผลผลิตลดลงกว่าปีก่อนหน้ามาก ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาข้าวเปลือกเหนียว ราคาอยู่ที่ 16,000 บาท/ตัน เป็นข้าวสารราคา 35,000 บาท/ตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิลูอยู่ที่ 16,000-17,000 บาท/ตัน เป็นข้าวสารอยู่ที่ 28,000 บาท/ตัน

นายวิชัย กล่าวว่า ซึ่งหากในอีก 1-2 เดือนจากนี้ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด และผลผลิตข้าวนาปรังในเดือน มีนาคม-เมษายนเก็บเกี่ยวได้น้อยกว่าปีก่อนๆ คาดว่าราคาข้าว 2 ชนิดจะขยับต่อไปอีกข้าวหอมมะลิจึงถึง 35,000

บาท/ตัน และข้าวเหนียวอาจถึง 40,000 บาท/ตัน ส่วนราคาข้าวเหนียวกลางปีนี้จะแพงอย่างปี 2562 หรือไม่ ต้องดูการเพาะปลูกครั้งปีหลังนี้ว่าจะสามารถทำได้แค่ไหนและจากปัญหาภัยแล้ง

“กลุ่มโรงสีหรือกัน วิตกมากกับเรื่องภัยแล้ง สะท้อนจากตอนนี้ที่ราคาข้าวสูงและวิตกเรื่องปริมาณข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิในอนาคต จะดึงตัวบางช่วงจนราคาพุ่งเร็ว สวนทางกับภาวะการส่งออกที่ปริมาณส่งออกไม่ได้มากนัก ประเมินกันว่าปี2562 น่าจะส่งออกได้แค่ 7 ล้านตัน ส่วนปีนี้จะถึง 8 ล้านตันหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับผลผลิต ซึ่งการส่งออกไม่ได้มากนักไม่ได้เป็นผลมาจากค่าบาทแข็งจนราคาสู้คู่แข่งไม่ได้แต่เพราะซัพพลายในประเทศน้อย หากแล้งน้ำน้อยจนไม่อาจเริ่มทำนาช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมได้ ทั้งปัญหาปริมาณน้ำในแม่โขงก็น่าจับตามอง เชื่อว่าครึ่งปีหลังราคาข้าวโดยเฉพาะข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิจะสูงอีกปี ถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวนาอีกครั้ง แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อราคาข้าวถุงบริโภคในประเทศ ยกเว้นข้าวเหนียวที่หากปีใดชาวนามองว่าจะแล้งหนัก เขาจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางแทนที่จะขายออก” นายวิชัย กล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์

### **“พาณิชย์”เตรียมขง“จूरินทร”เคาะเป้าส่งออกปี 63 พร้อมแผนผลักดันให้บรรลุผล**

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) กระทรวงพาณิชย์ ที่มีนายจूरินทร ลักขณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ในช่วงกลางเดือนม.ค.2563 สนค.เตรียมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป้าหมายมูลค่าการส่งออกปี 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายเบื้องต้น รวมถึงแนวทางที่จะส่งเสริมและผลักดันการส่งออก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมาย 3 ระดับ คือ มูลค่าส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น 1%, 2% และ 3% เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่รัฐบาลต้องการผลักดันให้ได้ถึง 3% เพื่อให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า 2.8%

“เป้าหมายมูลค่าการส่งออกแต่ละระดับ คือ ตั้งแต่ 1-3% สนค.ได้เสนอแนวทางการผลักดันไว้ด้วย ถ้าต้องการจะให้ขยายตัวได้ 1% หรือ 2% หรือ 3% จะต้องส่งเสริมและผลักดันอย่างไร โดยเฉพาะในตลาดเป้าหมาย 18 ประเทศทั่วโลก ที่รรมว.พาณิชย์ตั้งเป้าหมายจะเดินทางไปเจรจาขายสินค้าด้วยตัวเอง จะเอาสินค้าอะไรไปขาย และในแต่ละเดือนต้องส่งออกให้ได้เท่าไร จึงจะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่เตรียมนำเสนอ นั้น สนค.ประเมินจากความต้องการซื้อของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และจะเอาข้อมูลนี้เสนอให้รรมว.พาณิชย์ใช้ประกอบการเดินทางไปขายสินค้าใน 18 ประเทศด้วย”

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะต้องหารือกับผู้ส่งออกเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละตลาด จากนั้นจึงเอาข้อมูลทั้งหมดมาประชุมร่วมกับทูตพาณิชย์ เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายการส่งออกอย่างเป็นทางการต่อไป

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการซื้อสินค้าจากทั่วโลกในปี 2563 พบว่า ยังมีความต้องการซื้อสินค้าอยู่มาก แต่บางสินค้า ไม่ได้นำเข้าจากไทย แต่นำเข้าจากคู่แข่งไทย เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ประเทศผู้นำเข้าจะนำเข้าจากจีน และจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ดังนั้น จึงต้องหาทางผลักดันการส่งออกของไทยเข้าไปทดแทนให้ได้ ซึ่งการเดินทางไปเจรจาขายสินค้าด้วยตนเองของรรมว.พาณิชย์ จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันได้



สำหรับสินค้าส่งออกดาวรุ่งของไทยในปี 2563 เช่น ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยตลาดที่มีศักยภาพนำเข้า ได้แก่ สหรัฐฯ จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ซาอุดีอาระเบีย, เครื่องปรับอากาศและ ส่วนประกอบ ตลาดที่มีศักยภาพ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส ,ผลไม้สด แขนง แขนง และแห้ง ตลาดที่มีศักยภาพ เช่น จีน สหรัฐฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไต้หวัน , เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษา ผิว ตลาดศักยภาพ เช่น ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย

นอกจากนี้ ยังมีไก่อแปรรูป ตาตศักยภาพ เช่น ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฮองกง, เครื่องนุ่งห่ม ตลาดศักยภาพ เช่น สหรัฐฯ เบลเยียม จีน สหราชอาณาจักร , รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ตลาด ศักยภาพ เช่น สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เบลเยียม กัมพูชา , เครื่องดื่ม ตลาดศักยภาพ เช่น กัมพูชา เมียนมา จีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ , อาหารสัตว์เลี้ยง ตลาดศักยภาพ เช่น สหรัฐฯ มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย ไต้หวัน , เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ตลาดศักยภาพ เช่น สหรัฐฯ จีน มาเลเซีย เวียดนาม , เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้านเรือน ตลาดศักยภาพ เช่น สหรัฐฯ จีน เดนมาร์ก

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวถึงการแข่งค่าของเงินบาทว่า จะมีผลกระทบต่อส่งออกของไทยแน่นอน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ซึ่งจะทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลง และกระทบต่อการใช้จ่ายใช้สอยในประเทศ ดังนั้น รัฐบาลควรหาทางช่วยเหลือภาคเกษตรกร เพื่อบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติม แม้ปัจจุบันจะมีโครงการประกันรายได้ ที่ ช่วยลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง เพราะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หากผลผลิตที่ขายได้ มีราคาต่ำกว่าราคา ประกัน ก็จะได้รับชดเชยส่วนต่าง

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## เตือนน้ำในเขื่อนวิกฤติ

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 46,906 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 23,070 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (57,622 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,716 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 16.06 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำ ระบายจำนวน 85.78 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 29,161 ล้าน ลบ.ม. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 44,074 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาณน้ำ ใช้การได้ 20,622 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (54,184 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ร้อยละ 76) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,110 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 12.90 ลบ.ม. ปริมาณน้ำ ระบายจำนวน 71.73 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 26,853 ล้าน ลบ.ม.

ในวันที่ 3 ม.ค.62 จะปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนหลัก 4 เขื่อนให้เหลือ 18 ล้านลบ.ม. และคงการ ระบายเท่านั้นไว้ตามแผนตลอดฤดูแล้ง สิ่งสำคัญคือ ได้ขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครองและทางท้องถิ่นให้ควบคุมการ สูบน้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน โดยขอให้งดการสูบน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร อีกทั้งขอให้เกษตรกรงดทำนาปรัง เนื่องจากขณะนี้พื้นที่นาปรังใน 22 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาถึง 1.54 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)จากที่ กระทรวงเกษตรฯ แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วว่า ไม่มีแผนส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากกรมชลประทานไม่มีน้ำ เพียงพอสนับสนุน โดยก่อนหน้านี้พื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มประมาณ 2 แสนไร่ต่อสัปดาห์ ส่วนแผน-ผลการเพาะปลูกพืชนา ปรังปี 2562/63 ในเขตชลประทานทั่วประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2.31 ล้านไร่ ปัจจุบันเพาะปลูกแล้ว 2.21 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.55 ของแผนฯ

แต่จากการทำความเข้าใจกับชาวนาทำให้อัตราการเพิ่มของพื้นที่นาปรังลดลงแล้ว อีกทั้งยังผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเสริมท้ายลุ่มเจ้าพระยา ผ่านคลองพระยาบันลือที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนซึ่งสามารถผลักดันน้ำเค็ม ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกกล้วยไม้แหล่งใหญ่ในจังหวัดนครปฐมได้ ขณะนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่คลองจรเข้สามพันและคลองท่าสารบางปลาเพิ่มเพื่อควบคุมค่าความเค็มน้ำดิบสำหรับผลิตประปาเลี้ยงพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันตกและปริมณฑล

“จะต้องรักษาระดับน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท ไม่ให้ต่ำกว่า 13.20 เมตร ซึ่งจะเป็นผลให้น้ำไหลเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนไม่ได้ อีกทั้งท้ายเขื่อนจะทำให้ตลิ่งทรุดพังระบบนิเวศเสียหาย และน้ำเค็มรุกจนไม่สามารถผลิตประปาทั้งของการประปานครหลวงและภูมิภาคได้”

นายทองเปลว กล่าวว่า หากได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จะทำให้การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งนี้จะ เป็นไปตามแผน โดยในเขตชลประทานไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ทั้งยังมีน้ำสำรองถึงช่วงต้นฤดูฝนด้วย ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### **“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวงวดที่ 8 มี 4 ชนิดได้เงิน แต่ยอดจ่ายลดลง หลังราคาพุ่ง**

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2562 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 8 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคายังสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ธ.ค.2562 จะได้รับการชดเชย โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 7,772.03 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 2,227.97 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 9,516.49 ได้รับส่วนต่างตันละ 1,483.51 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดตันละ 14,628.66 ได้รับชดเชยตันละ 371.34 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดตันละ 13,734.80 ได้รับชดเชยตันละ 265.20 บาท

“การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 8 ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวขยับเพิ่มขึ้น จากมาตรการเสริมที่รัฐบาลได้นำมาใช้ผลักดันราคาข้าว โดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท ทำให้เกษตรกรชะลอการนำข้าวออกไปขาย และยังมีมาตรการช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าข้าวในการรวบรวมข้าวและเก็บสต็อก ทำให้มีการดึงผลผลิตข้าวส่วนเกินออกจากตลาด ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยเชื่อว่าจากนี้ไป ราคาข้าวจะสูงขึ้นต่อเนื่อง และงวดต่อไป น่าจะชดเชยน้อยลง และอาจไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างข้าวบางชนิด”นายวิชัยกล่าว

ทั้งนี้ ผลจากการคำนวณส่วนต่าง งวดที่ 8 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 66,836.10 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ได้เงินรวม 37,087.75 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินรวม 5,198.76 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้เงินรวม 4,243.20 บาท

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท คริวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท คริวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท คริวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท คริวเรือนละ 25 ตัน และ

ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท คริวเรือนละ 16 ต้น แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่  
เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด  
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากประเทศฟิลิปปินส์  
ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณจำกัด โดยราคาข้าวขาว 5% ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
เพิ่มขึ้นจากระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่วงการค้าระบุว่าเป็นช่วงนี้ภาวะการค้าข้าว  
ค่อนข้างเบาบางโดยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่มีการทำสัญญาซื้อขายใหม่ ๆ มีเพียงการส่งมอบข้าวตามสัญญาที่  
ค้างอยู่เพราะยังอยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ ประกอบกับอุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลง โดยคาดว่าเกษตรกรใน  
เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่คือฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring crop) ในเร็ววันนี้ และคาดว่า  
ว่าจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-23 มกราคม 2563 นี้ คาดว่าจะมีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเพื่อส่งมอบไปยัง  
ประเทศปลายทางประมาณ 100,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่มีปลายทางที่ตลาดในแถบแอฟริกา อิรัก และเกาหลีใต้

ข้อมูลของทางการเบื้องต้นคาดว่าในปี 2019 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.259 ล้านตัน  
เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Vietnam's General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ในปี 2019 ที่ผ่านมา  
เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 46.69 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2018 ประมาณ 0.64 ล้านไร่ เนื่องจากเกษตรกร  
หันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นและใช้ที่ดินไปทำอย่างอื่น โดยคาดว่าผลผลิตข้าวในปีที่ผ่านมา มีประมาณ 43.45 ล้านตัน  
ลดลงจากปี 2018 ประมาณ 596,800 ตัน ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 0.931 ตัน

ทั้งนี้ ในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (The 2019 winter-spring) คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 20.47  
ล้านตัน ลดลงประมาณ 133,000 ตัน จากปี 2018 มีพื้นที่ประมาณ 19.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.136 ล้านไร่  
และผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1.048 ตันต่อไร่ ส่วนในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (The 2019 summer-autumn)  
คาดว่าผลผลิตประมาณ 10.95 ล้านตัน ลดลงประมาณ 60,400 ตัน จากปี 2018 มีพื้นที่ประมาณ 12.56 ล้านไร่  
ลดลงประมาณ 0.271 ล้านไร่ และผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 0.872 ตันต่อไร่ และในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ร่วง (The  
2019 winter-autumn) คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 3.95 ล้านตัน ลดลงประมาณ 19,400 ตัน จากปี 2018 มีพื้นที่  
ประมาณ 4.53 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.05 ล้านไร่ และผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 0.872 ตันต่อไร่

นาย Do Ha Nam รองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม (Deputy chairman of the Vietnam Food  
Association; VFA) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2020 นี้ว่า เกษตรกรควรเน้นปลูกข้าว  
คุณภาพสูงมากขึ้นเพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมบริโภคข้าวที่มีคุณค่าสูงและมีชื่อเสียงเป็นที่  
ยอมรับของตลาด ดังนั้นเวียดนามจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและผลิตข้าวหอม  
คุณภาพสูงเพื่อมาทดแทนข้าวขาวพันธุ์ดั้งเดิม ในส่วนของผู้ส่งออกจะพิจารณาความสำเร็จของผลิตภัณท์ข้าวชนิด  
นั้นๆ จากคุณภาพข้าวและการยอมรับของตลาดผู้บริโภคมากกว่าเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียว

เขามองว่า อุตสาหกรรมการผลิตข้าวของเวียดนามควรจะให้ความสำคัญไปที่ตลาดใหญ่ๆ ได้แก่ แอฟริกา และตะวันออกกลาง รวมทั้งตลาดในกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) ที่เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มนี้ด้วย โดยในช่วงที่ผ่านมาเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศและกลุ่มประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าของเวียดนามให้มากขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

## กัมพูชา

เว็บไซต์ Mekong Oryza รายงานราคาข้าวของกัมพูชาระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562-5 มกราคม 2563 โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม 5% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity > 90% Wet Season) ราคาที่ 830 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 10% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity > 90% Wet Season) ราคาที่ 825 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ข้าวหอม 5% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity > 85% Wet Season) ราคาที่ 820 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) ข้าวหอม 10% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity > 85% Wet Season) ราคาที่ 815 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ข้าวหอม Sen Kra Ob 5% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity > 85% Dry Season) ราคาที่ 685 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) และข้าวหอม Sen Kra Ob 10% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity > 85% Dry Season) ราคาที่ 680 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวน 106,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 88.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 56,209 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน 2562 แต่ลดลงประมาณ 17.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 128,985 ตัน ในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 620,288 ตัน ลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 626,225 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) ประกอบด้วยข้าวหอมเกรดพรีเมียม เช่น Phka Rumduol/Phka Malis จำนวน 202,455 ตัน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 ข้าวหอมชนิดอื่นๆ เช่น Senkraob, Neang Suay จำนวน 184,822 ตัน เพิ่มขึ้น 25.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 ข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 64,098 ตัน ลดลง 10.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 และข้าวหนึ่งเมล็ดยาวจำนวน 6,565 ตัน ลดลง 73.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561

ประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวไปในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) ประกอบด้วยประเทศจีนมากที่สุดจำนวน 232,561 ตัน เพิ่มขึ้น 36.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ประเทศฝรั่งเศส 81,905 ตัน ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ประเทศมาเลเซีย 36,405 ตัน ลดลง 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ประเทศเนเธอร์แลนด์ 21,390 ตัน ลดลง 19.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังส่งไปยังประเทศสเปน 13,871 ตัน และประเทศเยอรมนี 12,701 ตัน เป็นต้น ปัจจุบันกัมพูชาส่งออกข้าวไปกว่า 60 ประเทศ



ทั่วโลก โดยในขณะนี้กัมพูชาเป็นผู้ส่งออกข้าว 83 ราย ผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดคือ Baitang (Kampuchea) Plc. ตามด้วย Amru Rice (Cambodia)

ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าว 626,225 ตัน ลดลง 1.48% เมื่อเทียบกับ 635,679 ตัน ในปี 2560 โดยส่งออกข้าวหอมทุกชนิด (Fragrant Rice) รวม 493,597 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 25.27% เมื่อเทียบกับ 394,027 ตัน ในปี 2560 ส่วนการส่งออกข้าวขาว (White Rice) มี 105,990 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 32.34% เมื่อเทียบกับ 156,654 ตัน ในปี 2560 และข้าวึ่ง (Parboiled Rice) 26,638 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 68.66% เมื่อเทียบกับ 84,998 ตัน ในปี 2560

สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ในปี 2561 ประกอบด้วยตลาดสหภาพยุโรป 269,127 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 2.77% เมื่อเทียบกับ 276,805 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยตลาดอาเซียน 102,946 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 100.58% เมื่อเทียบกับ 51,325 ตัน ในปี 2560 ตลาดจีน 170,154 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 14.86% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 และตลาดอื่นๆ 83,998 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 22.0% เมื่อเทียบกับ 107,692 ตัน ในปี 2560

ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 170,154 ตัน ลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 86,050 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับ 77,363 ตัน ในปี 2560 มาเลเซีย 40,861 ตัน เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับ 38,360 ตัน ในปี 2560 โปแลนด์ 23,142 ตัน ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับ 44,023 ตัน ในปี 2560 เนเธอร์แลนด์ 26,714 ตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับ 27,175 ตัน ในปี 2560 สหราชอาณาจักร 18,178 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับ 26,775 ตัน ในปี 2560 กาบอง 33,060 ตัน เพิ่มขึ้น 34.0% เมื่อเทียบกับ 24,677 ตัน ในปี 2560 ส่วนประเทศอื่นๆที่กัมพูชาส่งออกในปี 2561 เช่น เวียดนาม 26,712 ตัน ไทย 23,816 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation) รายงานว่า นับตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 2019/20 มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา เมียนมาสามารถส่งออกข้าวได้เฉลี่ยวันละ 10,000 ตัน ขณะที่ราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 5-10% ทั้งนี้ในช่วงประมาณ 3 เดือนของปีงบประมาณปัจจุบัน (ตุลาคม 2019-ธันวาคม 2020) เมียนมาสามารถส่งออกข้าวและข้าวหักประมาณ 900,000 ตัน โดยตลาดหลักคือประเทศในแถบแอฟริกาและอาเซียน และมีบางส่วนที่ส่งไปยังตลาดยุโรป ขณะที่การส่งออกข้าวไปทางแนวชายแดนลดลงไปประมาณ 15% โดยเมื่อปีที่ผ่านมา สัดส่วนการส่งออกไปทางแนวชายแดนมีประมาณ 55% และส่งทางเรือประมาณ 45%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้การส่งออกทั้งข้าวและข้าวโพดจะถูกส่งไปทางด้าน Chinshwehaw มากกว่าด้าน Muse ในรัฐฉาน และมีการส่งไปยังประเทศลาวด้วย ซึ่งพ่อค้าชาวลาวก็จะมี การส่งต่อไปยังประเทศจีนอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ สหพันธ์ข้าวเมียนมาคาดว่าในปีงบประมาณนี้จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.5 ล้านตันโดยนับตั้งแต่เดือนตุลาคมมาจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เมียนมาส่งออกข้าวได้ประมาณ 770,000 ตัน มูลค่าประมาณ 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่งไปทางทะเลประมาณ 650,000 ตัน และส่งทางชายแดนประมาณ 100,000 ตัน ซึ่ง



ข้าวที่ส่งออกประมาณ 39% จะส่งไปยังตลาดแอฟริกา 31% ส่งไปยังตลาดจีน 11% ส่งไปยังยุโรป และอีก 19% ส่งไปยังตลาดอื่นๆ

ที่มา *Oryza.com*

## ฟิลิปปินส์

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ว่า ในปี 2020 นี้ คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 2-2.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2019 ที่ผ่านมาที่คาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 3.1 ล้านตัน และคาดว่าในปีนี้อัตราการบริโภคข้าวจะมีประมาณ 21 ล้านตัน โดยรัฐบาลกำลังพยายามดำเนินมาตรการที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกให้ได้ประมาณ 19.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวนประมาณ 19 ล้านตัน ในปี 2019 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังพยายามที่จะเพิ่มอัตราการพึ่งพาตัวเองด้านข้าวให้ได้ถึง 93-95% ของความต้องการบริโภคข้าวให้ได้ภายใน 6 ปีนี้ เพิ่มขึ้นจากอัตรา 85% ในปี 2019

ในปี 2019 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกใบอนุญาตให้เอกชนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศได้ประมาณ 3.7 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 3.1 ล้านตัน

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม-มิถุนายน) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกของฟิลิปปินส์จะมีประมาณ 18.246 ล้านตัน ลดลงจาก 18.622 ล้านตัน ในปี 2018/19 ซึ่งจากข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) ระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.3 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการลดลงของพื้นที่เก็บเกี่ยวและปริมาณน้ำสำหรับการเพาะปลูกมีไม่เพียงพอ โดยในปี 2019 รัฐบาลได้ประมาณการณ่ว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 18.48 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 3%

ทั้งนี้พายุไต้ฝุ่น Kammuri ที่เพิ่งพัดผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 105,000 ตัน ในพื้นที่เพาะปลูกกว่า 487,500 ไร่

สำหรับการนำเข้าข้าวนั้น ในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม-มิถุนายน) คาดว่าจะมีประมาณ 2.7 ล้านตัน มากกว่าที่ USDA ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ 2.5 ล้านตัน แต่ลดลงจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 3.57 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะมีการบังคับให้กฎหมายด้านการควบคุมนำเข้าที่เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลอาจจะออกมาตรการแทรกแซงตลาดมากขึ้น

สำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์แถลงว่า ได้อนุญาตให้มีการปลูกข้าวพันธุ์ข้าวสีทอง ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุกรรม เพื่อนำมาบริโภคต่อสู้กับปัญหาการขาดวิตามินเอในหมู่ประชากร โดยองค์การอนามัยโลก ระบุว่าข้าวสีทอง (Golden Rice) จะช่วยเยียวยาอาการเจ็บป่วยที่คร่าชีวิตเด็กทั่วโลกได้ถึงปีละ 250,000 คนทั่วโลก และยังมีที่เด็กตาบอดอีกจำนวนมากเป็นสองเท่าของตัวเลขดังกล่าว

ที่ผ่านมา ข้าวสีทองถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาข้าวปรับปรุงพันธุกรรม โดยอ้างเรื่องความปลอดภัยและปัญหาอื่นๆ และกลุ่มผู้ประท้วงได้ทำลายสถานที่ทำการทดลองในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี 2556 ด้วย

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ระบุว่า ข้าวสีทองมีความปลอดภัยเหมือนข้าวทั่วไป ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของข้าวชนิดนี้แล้ว

ทั้งนี้ ยีนจากข้าวโพด และยีนจากแบคทีเรียในดินที่เพิ่มเข้าไปในข้าว เปลี่ยนข้าวให้เป็นสีทอง อีกทั้งเมล็ดข้าวจะผลิตสารเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ ที่ทำให้แครอทและมันฝรั่งหวานเป็นสีส้ม ส่วนยีนแบคทีเรียตัวที่สามทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายที่ทำให้สามารถตรวจสอบได้

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งพัฒนาข้าวปรับแต่งพันธุกรรม ระบุว่า เด็กๆ ในฟิลิปปินส์ที่ขาดวิตามินเอมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 15.2% ในปี 2551 เป็น 20.4% ในปี 2556 แม้ว่าจะมีโครงการอาหารเสริมในระดับชาติ ซึ่งข้าวสีทองอาจสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของเด็กเล็กได้มากกว่าครึ่ง

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ระบุว่า ยังไม่ชัดเจนว่าบรรดาเกษตรกรในฟิลิปปินส์จะสามารถปลูกข้าวสีทองได้เมื่อใด เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องนี้ยังต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าข้าวสีทองจะไม่ทำให้เกิดปัญหาในเกษตรกร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนธันวาคม 2562 ราคาข้าวเปลือกขยับสูงขึ้นขณะที่ข้าวสารยังคงทรงตัวและบางส่วนปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 15.62 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 306.94 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 15.56 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 307.794 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 22.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.23 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 731.58 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 37.2 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 735.86 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.44 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 822.1 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 41.58 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 822.49 เหรียญสหรัฐต่อตัน และลดลงประมาณ 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.09 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 650.22 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 33.17 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 656.14 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และลดลงประมาณ 15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.57 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 718.61 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 36.66 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 725.18 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Center) สามารถขายข้าวเปลือกเก่าจากสต็อกรัฐบาลปี 2016-2018 ได้ประมาณ 878 ตัน จากที่นำข้าวเปลือกเก่าออกมาประมูลประมาณ 313,571 ล้านตัน (คิดเป็น

0.28% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,300 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 330 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงการศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 131,666 ตัน มูลค่าประมาณ 66.928 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลงประมาณ 47.71% และมูลค่าลดลง 25.85% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 250,518 ตัน มูลค่าประมาณ 90.225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณลดลง 47.39% และมูลค่าลดลง 35.63% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2561) ที่มีการส่งออกข้าวจำนวน 249,033 ตัน มูลค่า 103.933 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จีนส่งออกข้าวไปยังประเทศเกาหลีใต้ 41,234 ตัน เซียร์ร่าลีโอน 30,723 ตัน ไลบีเรีย 12,000 ตัน ปาปัวนิวกินี 5,488 ตัน ตุรกีและแคเมอรูนประเทศละ 5,000 ตัน ตีมอร์เลสเต 3,750 ตัน มองโกเลีย 3,612 ตัน เคนยา 2,000 ตัน ซิมบับเว 1,800 ตัน ฮองกง 1,786 ตัน เลบานอน 1,750 ตัน และประเทศอื่นๆ 16,523 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2562) ประเทศจีนส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.534697 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 970.491 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 39.82% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 29.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.813 ล้านตัน มูลค่า 751.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับการนำเข้าข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) มีประมาณ 260,000 ตัน มูลค่าประมาณ 124.245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 13.33% และมูลค่าลดลง 20.81% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 300,000 ตัน มูลค่าประมาณ 156.894 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จีนนำเข้าข้าวจากประเทศเมียนมา 101,079 ตัน ปากีสถาน 46,892 ตัน ไทย 37,863 ตัน เวียดนาม 31,679 ตัน กัมพูชา 21,066 ตัน ลาว 15,483 ตัน และประเทศอื่นๆ 5,938 ตัน

ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ ประเทศจีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.17 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,098.724 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 22.5% และมูลค่าลดลง 25.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.8 ล้านตัน มูลค่า 1,471.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## **ญี่ปุ่น**

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 25,000 ตัน ปรากฏว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้ 7,056 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด (non-glutinous whole grain/brown rice) จำนวนรวม 4,556 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 2,782 ตัน ไทย 1,344 ตัน จีน 200 ตัน และอินเดีย 230 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,161 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,718 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ยังซื้อข้าวหัก (non-glutinous broken rice) จำนวนรวม 2,500 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 2,000 ตัน จีน 200 ตัน และไทย 300 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 745 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคา

ขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,194 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ ทุกการซื้อขายจะต้องชำระภาษีในอัตรา 8% ด้วย

ทั้งนี้ การประมูล 4 ครั้งที่ผ่านมา ผู้ประกอบการไทยสามารถประมูลขายข้าวสารรวม 3,403 ตัน และข้าวหักรวม 1,400 ตัน

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 25,000 ตันนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้ 9,498 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด (non-glutinous whole grain/brown rice) จำนวนรวม 6,998 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 5,023 ตัน ไทย 1,258 ตัน จีน 420 ตัน และอินเดีย 297 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,076 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,636 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ยังซื้อข้าวหัก (non-glutinous broken rice) จำนวนรวม 2,500 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 2,300 ตัน และไทย 200 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 680 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,122 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

### **เกาหลีใต้**

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 7 มกราคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จำนวนรวม 30,764 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2020

ก่อนหน้านี้หน่วยงาน KAFTC ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 42,222 ตัน แบ่งเป็นข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จำนวนรวม 22,222 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลาง (non-glutinous milled rice medium grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 1 จำนวน 17,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled rice long grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 1 จำนวน 3,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 30 เมษายน-30 มิถุนายน 2020 ซึ่งผลปรากฏว่าเกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐฯ จำนวนรวม 22,222 ตัน ซึ่งเสนอโดยบริษัท Posco International ในราคา 784.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กำหนดซื้อข้าวรวม 61,680 ตัน แบ่งเป็นข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จำนวนรวม 44,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 4 ล็อตๆละ 11,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2020 และข้าวกล้องเมล็ดยาว (non-glutinous brown rice long grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จำนวน 17,680 ตัน มีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2020 นั้น ผลปรากฏว่าเกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) จำนวนรวม 44,000 ตัน แบ่งเป็น 4 ล็อตๆละ 11,000 ตัน ในราคา 796.32 เหรียญ



สหรัฐอเมริกาต่อตัน เท่ากันทั้ง 4 ลีต และข้าวกล้องเมล็ดยาว (non-glutinous brown rice long grain) จำนวน 17,680 ตัน ในราคา 379.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

### อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นโดยได้แรงหนุนจากค่าเงินรูปีที่แข็งค่าขึ้นและราคาข้าวเปลือกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่การค้ายังคงเบาบางเนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 362-366 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 1-2 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว หรือ Rabi rice (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ในปีการผลิต 2019/20 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 10.1 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2563) เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2018/19)

รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 116 ล้านตัน โดยในฤดู Kharif คาดว่าจะมีประมาณ 102 ล้านตัน และ ฤดู Rabi คาดว่าจะมีประมาณ 14 ล้านตัน

เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 1 (First Advance Estimate of Food Grain Production) สำหรับปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) โดยคาดว่าในฤดูการผลิต Kharif (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2019/20 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 100.35 ล้านตัน (ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 102 ล้านตันข้าวสาร) ลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 102.13 ล้านตัน ในปี 2018/19 แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ 93.55 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

### ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (พฤศจิกายน 2019-ตุลาคม 2020) คาดว่าผลผลิตข้าวของปากีสถานจะมีประมาณ 7.5 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 4.4 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากจำนวน 4.5 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2018/19 โดยสาเหตุที่ทำให้ปากีสถานสามารถส่งออกข้าวได้จำนวนมาก เนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงมาก ซึ่งนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017 มาจนถึงปัจจุบัน ค่าเงินรูปีของปากีสถานเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐได้ปรับตัวอ่อนค่าลงไปแล้วประมาณ 40%

ทั้งนี้ ในปี 2018/19 คาดว่าปากีสถานสามารถส่งออกได้ถึง 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.1% เมื่อเทียบกับปี 2017/18

ที่มา *Oryza.com*

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-17 ธันวาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 356,384 ตัน

ลดลงประมาณ 5.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 378,260 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 66,273 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 73.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,168 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 290,110 ตัน ลดลงประมาณ 14.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 340,092 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 21,286 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-17 ธันวาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 69,789 ตัน ฝรั่งเศส 56,418 ตัน เนเธอร์แลนด์ 41,446 ตัน โปแลนด์ 24,228 ตัน เยอรมนี 23,582 ตัน อิตาลี 23,159 ตัน โปรตุเกส 22,035 ตัน เบลเยียม 20,211 ตัน สเปน 20,266 ตัน บัลแกเรีย 14,707 ตัน สวีเดน 9,884 ตัน สาธารณรัฐเชค 7,106 ตัน สโลวาเกีย 4,187 ตัน โรมานี 2,991 ตัน เดนมาร์ก 2,498 ตัน ออสเตรีย 2,196 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-23 ธันวาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 43,533 ตัน เพิ่มขึ้น 52.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 23,382 ตัน ลดลง 42.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 17,874 ตัน เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 17,065 ตัน ลดลง 38.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 14,319 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 47,718 ตัน เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 44,895 ตัน ลดลง 29.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 33,981 ตัน ลดลง 31.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 28,332 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 25,629 ตัน เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 76,664 ตัน เพิ่มขึ้น 33.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 13,390 ตัน เพิ่มขึ้น 30.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 7,562 ตัน เพิ่มขึ้น 49.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 6,789 ตัน ลดลง 33.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 6,512 ตัน เพิ่มขึ้น 131.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-23 ธันวาคม 2562 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 48,121 ตัน เนเธอร์แลนด์ 29,080 ตัน โปรตุเกส 20,590 ตัน เบลเยียม 18,151 ตัน ฝรั่งเศส 12,956 ตัน สเปน 11,671 ตัน อิตาลี 9,509 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 46,559 ตัน เยอรมนี 27,970 ตัน เนเธอร์แลนด์ 26,127 ตัน สหราชอาณาจักร 24,359 ตัน อิตาลี 12,127 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 56,708 ตัน สหราชอาณาจักร 32,928 ตัน ฝรั่งเศส 12,415 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-17 ธันวาคม 2562 มีการส่งออก 65,340 ตัน ลดลง 6.17% เมื่อเทียบกับจำนวน 69,633 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 50,707 ตัน ลดลงประมาณ 11.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 57,210 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 14,633 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,424 ตัน

ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,399 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-17 ธันวาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 32,556 ตัน โปรตุเกส 13,072 ตัน สเปน 7,879 ตัน บัลแกเรีย 3,514 ตัน เบลเยียม 2,472 ตัน กรีซ 1,334 ตัน โรมาเนีย 1,040 ตัน โปแลนด์ 793 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 507 ตัน สโลเวเนีย 342 ตัน เยอรมนี 456 ตัน เนเธอร์แลนด์ 233 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,678 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## **อาร์เจนติน่า**

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน) ประเทศอาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 391,281 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 361,618 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 248,708 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 99,547 ตัน ข้าวหักจำนวน 16,374 ตัน และข้าวเปลือก 26,653 ตัน

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 40,062 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,182 ตัน ที่ส่งออกในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปี 2018 อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 385,175 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

